

UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN



**BÀI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH
TIÊN TIẾN NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT**

*Tên bài viết: Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà – ngọn lửa
cháy rực lan tỏa đam mê”*

Long Biên, tháng 9 năm 2023

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà – ngọn lửa cháy rực lan tỏa đam mê”

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”

Cứ mỗi lần nghe những câu thơ ấy lòng tôi lại băng khuâng, xao xuyến, nghĩ tới cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà - Hiệu Phó trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Cô đã dành cả thanh xuân của mình để cống hiến cho sự nghiệp trồng người cao cả, là một tấm gương sáng để chúng tôi học hỏi và noi theo.

Cô giáo Thúy Hà có giọng nói dịu ngọt, cách nói chuyện nhẹ nhàng và tính cách thẳng thắn. Phải chăng chính phong cách ấy đã phần nào khiến những bài giảng của cô luôn được học sinh say mê? Cô cho biết "Niềm say mê của tôi là được khám phá cái mới mang tính sáng tạo. Trong giảng dạy, tôi luôn muốn khơi gợi những điều mới mẻ, khơi gợi sự sáng tạo, tìm tòi ở học sinh, giúp các em phát huy năng lực, trở thành con người năng động, tích cực, sáng tạo và bản lĩnh, phù hợp với yêu cầu của xã hội trong thời đại ngày nay". Vì thế, không chỉ được truyền dạy kiến thức, các học sinh của cô còn được truyền ngọn lửa của sự đam mê, sáng tạo.

Đến nay cô đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề, cô luôn hăng say, nhiệt tình, tích cực tham gia mọi phong trào hoạt động chung của trường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua quá trình công tác, với nền tảng sẵn có, lại thêm sự chịu khó học hỏi, cô giáo Nguyễn Thúy Hà ngày càng chứng tỏ được chuyên môn vững vàng, được đồng nghiệp quý mến, được phụ huynh, học sinh tin tưởng và yêu quý.



Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hà đã có rất nhiều những thành tích công hiến cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo. Nhiều năm liền đạt giáo viên dạy giỏi cấp Quận, huyện. Trong 5 năm liền cô đã xuất sắc được giải “*Giáo viên giỏi cấp Quận năm học 2001-2002; 2002-2003, 2003 – 2004, 2005-2006*”.

+ *Cô vinh dự được Giấy khen Chủ tịch công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2016- 2017.*

+ *Giấy khen “Gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2015-2020. Chiến sỹ thi đua cơ sở 5 năm liền từ năm liền từ năm học 2001-2002 đến năm học 2005-2006.*

+ *Người tốt việc tốt cấp Quận năm 2015. Giấy khen Đảng viên xuất sắc 5 năm liền từ 2011.*

+ *Cô còn là tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu được phát hiện qua Cuộc thi Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước cấp Quận năm 2022.*

+ *Giấy khen “Gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2015-2020.*

+ *Chiến sỹ thi đua cơ sở 5 năm liền từ năm liền từ năm học 2001-2002 đến năm học 2005-2006.*

+ *Người tốt việc tốt cấp Quận năm 2015. Giấy khen Đảng viên xuất sắc 5 năm liền từ 2011.*

+ *Cô còn là tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu được phát hiện qua Cuộc thi Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước cấp Quận năm 2022.*

+ *Cô còn là Chủ tịch Công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động trong công đoàn năm học 2016-2017.*

Mong muốn truyền lại những kiến thức và kinh nghiệm quý báu được tích lũy trong quá trình giảng dạy của mình, cô viết nhiều đề tài Sáng kiến được công nhận cấp Thành phố, tham gia thi Thiết kế giáo án E-learning.

Nhờ có những cống hiến lớn lao, cộng thêm tinh thần không ngừng học hỏi sáng tạo, đến tháng 02/ 2023 cô Nguyễn Thúy Hà được bổ nhiệm thành Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Ngay lập tức bắt nhịp cùng guồng quay công việc, cô tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường. Đoàn kết, nhất trí trong tập thể Ban giám hiệu để tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trên cương vị người lãnh đạo nhà trường, mang trên vai rất nhiều trọng trách cô vẫn luôn học tập, rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân. Hiện cô đang theo học lớp cao học Quản lý giáo dục; Cô luôn tích cực tham gia các lớp học tập bồi dưỡng; Không ngừng sáng tạo, có nhiều biện pháp đổi mới, cải tiến phương pháp quản lí, phương pháp giáo dục: tăng cường các hoạt động ngoại khóa theo chủ đề; Hoạt động giao lưu sinh hoạt chuyên môn; Hoạt động Stem; Hoạt động trải nghiệm, các hội thảo khoa học,... góp phần đổi

mới chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng và của ngành giáo dục nói chung.



Với nghề nghiệp, cô luôn dành niềm say mê, chủ động tìm hiểu, học hỏi nâng cao kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đi đầu trong các hoạt động, phong trào, hoạt động từ thiện do nhà trường tổ chức. Dù ở ngôi trường nào hay ở bất kì cương vị nào cô cũng tham gia phong trào hiến máu nhân đạo do trường tổ chức. Cô chia sẻ “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” và hiến máu tình nguyện là để chia sẻ khó khăn đối với những người bệnh đang cần máu. Cô nghĩ đến những bệnh nhân, bệnh nhi cần máu để duy trì sự sống và chống chọi lại với bệnh tật chị lại có thêm động lực. Cô chỉ mong sức khỏe của mình ổn định để luôn có đủ điều kiện tham gia hiến máu, góp thêm những giọt máu cứu người. Việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Tấm lòng nhân ái của cô đã truyền cho những giáo viên trẻ niềm nhiệt huyết trong các phong trào thiện nguyện, công tác hiến máu tại địa phương.



Bên cạnh đó cô là người luôn tiên phong trong các phong trào, các đợt tình nguyện vì người nghèo có hoàn cảnh khó khăn... cô là người có tình yêu thương mọi người rất lớn. Tham gia xây dựng hoạt động An sinh xã hội tại nhà trường.

Trong chương trình “Kết nối an sinh” số 17 của quận Long Biên cô cũng đã đề nghị giúp đỡ 01 giáo viên của nhà trường được nhận hỗ trợ. Tháng 8 vừa qua, phường Phúc Lợi có 2 học sinh bị đuối nước thương tâm, gia đình cả hai em đều rất khó khăn. Sau khi nhận được Lời kêu gọi ủng hộ của Hội chữ thập đỏ Phường, cô đã tham mưu đồng chí hiệu trưởng nhà trường xây dựng quỹ hỗ trợ để kịp thời hỗ trợ gia đình 2 em. Chỉ sau hơn 1 ngày nhà trường và Phụ huynh đã nhiệt tình tham gia hỗ trợ gia đình 2 em HS. Với số tiền quyên góp được nhà trường cùng đại diện CMHS trao tận tay mỗi gia đình 43.500.000đ và 2 hộp sữa cùng phần lễ thấp hương 2 em trị giá 2.200.000đ.

Cùng với sự cố gắng không ngừng về công tác chuyên môn, tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo và trải nghiệm cho học sinh, cô Hà luôn tâm huyết công tác xã hội - từ thiện. Bản thân cô Hà cũng nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2016 - 2017, giúp đỡ con về tinh thần và vật chất. Cô hỗ trợ tiền học mô hình 100 000 đồng/ tháng x 9 tháng.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cô Hà cùng gia đình tham gia công tác từ thiện tại Tỉnh Điện Biên. Cô Hà đã ủng hộ tiền và hiện vật trị giá 5 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông.



Với các đồng nghiệp, cô giáo Nguyễn Thúy Hà luôn là một người thân thiện, cởi mở. Ấn tượng đậm nét nhất về cô trong mắt đồng nghiệp có lẽ là sự tận tình, say mê trong bất cứ công tác nào, là chất "lửa" ẩn sau vẻ ngoài nhẹ nhàng. Làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và cũng "hết mình" trong các hoạt động phong trào, sẵn lòng trao đổi, giúp đỡ mọi người, đó là lí do khiến cô được hội đồng sư phạm nhà trường yêu mến.

Gác lại công việc ở trường, về nhà cô là người vợ, người mẹ đảm đang, tháo vát, luôn chăm lo, vun vén, hết lòng vì tổ ấm gia đình. Cô đã sắp xếp, phân bổ

thời gian cho gia đình và thời gian cho công việc một cách hợp lí, chu toàn để không làm ảnh hưởng công việc riêng của mình và công việc chung của nhà trường. Gia đình cô dưới bàn tay vun vén, chăm sóc của cô đã trở thành gia đình mẫu mực, nhiều năm được vinh danh là “Gia đình văn hóa”, ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền.



Cô không chỉ là một người lãnh đạo nhiệt huyết tận tâm đầy năng lực, người bạn thẳng thắn chân tình mà còn là một tấm gương sáng để chúng tôi học tập, rèn luyện, cống hiến.

Hôm nay, khi nền giáo dục của nước nhà, của Thủ đô đang ngày một khởi sắc, chúng tôi bỗng cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn khi đã được sống, được làm việc bên cạnh những con người đầy nhiệt huyết với nghề như vậy. Tôi tự hứa với lòng sẽ luôn cố gắng, cố gắng hơn nữa để vườn hoa giáo dục luôn tỏa hương thơm ngát!